



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๖,๒๑๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



Teach for America

ฝายสื่อสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นอกจากจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขององค์กรตามปกติที่ดีและแข็งขันแล้ว ยังพยายามเก็บเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาจากผู้บริหารออกมาถ่ายทอดให้สังคมได้รับรู้เข้าใจอย่างสม่ำเสมอ เป็นการจุดประกายคิดให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาต่อไป

อย่างเรื่องราวล่าสุดที่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี ไปดูงานในโครงการ Teach for America ที่สหรัฐอเมริกา พยายามหาวิธียกระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร แต่ต้องออกแรงหาครูที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยเหลือเติมเต็มลงไปสอนนักเรียน มีวิธีการที่น่าสนใจยิ่ง

ผศ.นพ.เฉลิมชัย ยกตัวอย่างพื้นที่ของคนที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ในรัฐเท็กซัสคนเม็กซิกันหรือละตินอเมริกันส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก มีรายได้ต่ำ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนหนังสือน้อย

ว่าไปแล้วอเมริกาก็ไม่แตกต่างจากประเทศไทย ตรงที่ครูสอนดีสอนเก่งๆ จะเลือกโรงเรียนดีๆ เพียบพร้อมหรือสอนในเมืองใหญ่ที่มีความสะดวกสบาย ในเขตที่แร้นแค้นขัดสนหาคนไปเป็นครูแทบไม่ได้ และปัญหาใหญ่ตรงที่ เมื่อพ่อแม่ไม่ได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เชื่อว่าไม่ต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็อยู่รอดได้

ดังนั้น การรวมตัวของนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีความคิดก้าวหน้าที่จะปฏิวัติในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ได้จบด้านการศึกษา จึงรวมตัวกันเพื่อออกไปช่วยสอนเด็กๆ ภายใตโครงการ Teach for America

โครงการนี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว สิ่งที่เขาต้องการคนเข้าร่วมโครงการคือ ต้องการคนที่มีความตั้งใจอยากเป็นครู มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นจิตใจ ที่เสียสละ ต้องการเห็นความดีงามของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นหลัก

ด้วยเชื่อว่าวิธีการสอนนั้นสามารถสอนเรียนรู้กันได้ แต่จิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นและมีความรู้สึกที่ดีต่อโครงการเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นทุกคนต้องเข้าอบรม 5 สัปดาห์ในมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ เพื่อวิธีการสอน

ทุกครั้งที่ประกาศรับสมัครและเมื่อสอบสัมภาษณ์ จะมีคนสมัครจำนวนมากเกินกว่าที่ต้องการ ขอดแข่งขันสูงมากถือ 10 ต่อ 1 จากนั้นก็จะถูกส่งไปโรงเรียนต่างๆ มีเงินพอที่จะใช้จ่ายให้ดำรงชีพได้

ปรากฏว่า 1 ใน 3 ของผู้เข้าโครงการ ตัดสินใจเป็นครูต่อและ 1 ใน 3 ไปศึกษาต่อด้านการศึกษา นี่ก็ตัวอย่างแรงบันดาลใจของนิสิต นักศึกษาที่จบจากคณะที่ไม่ใช่สายการศึกษา

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน

tulacom@gmail.com



